



ที่ กสพท 167/2562

8 กรกฎาคม 2562



เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ ให้กับแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ตามที่ แพทยสมาคมมอบหมายให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ดำเนินการทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี พ.ศ.2555 ในส่วนทักษะหัตถการสำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นแกนนำในการดำเนินการทบทวนครั้งนี้ และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากแพทย์ทั่วประเทศ ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ประกอบด้วยอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลต่างๆ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจำบ้าน รวมไปถึงนิสิตแพทย์/นักศึกษาแพทย์ เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์ฯ ในส่วนทักษะหัตถการสำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ในการนี้ จากการทบทวนผลการทำประชาพิจารณ์จากแพทย์ทั่วประเทศดังกล่าว คณะทำงานฯ ได้สรุปให้คงไว้ซึ่งระดับหัตถการเป็น 4 ระดับตามเกณฑ์ฯ เดิม แต่พิจารณาตัดบางรายการที่จัดเป็นความรู้ (knowledge) มิใช่ทักษะหัตถการ และบางรายการที่มีได้เป็นหัตถการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย และบริบททางด้านสาธารณสุขของประเทศ และยังมีหัตถการอีกหลายประเภทที่บัณฑิตแพทย์ในปัจจุบันอาจไม่จำเป็นต้องทำ เนื่องจากการส่งต่อผู้ป่วยที่สะดวกขึ้น และเวชปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงในส่วนของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่ประสบปัญหาว่าเมื่อเริ่มต้นปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พบว่า มีบัณฑิตแพทย์จำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถทำบางหัตถการที่จัดอยู่ในระดับที่ 1 ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ.2555 ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันผลิตแพทย์ไม่สามารถประเมินและรับรองทักษะหัตถการของนิสิตแพทย์/นักศึกษาแพทย์ทุกคนได้ว่าสามารถทำทุกหัตถการที่กำหนดไว้เป็นระดับที่ 1 ได้ด้วยตนเองจริงหรือไม่ ทั้งนี้ คณะทำงานฯ จึงขอกำหนดเพิ่มเติมให้บางทักษะหัตถการสำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ระดับที่ 1 และ 2 เดิม) เป็นทักษะที่สถาบันผลิตแพทย์ / โรงพยาบาลที่เป็นสถานฝึกปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ต้องสอนและประเมิน เพื่อให้วงการแพทย์และสังคมเชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตแพทย์ / แพทย์เพิ่มพูนทักษะสามารถทำหัตถการที่กำหนดได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถทำได้โดยอาจขอคำแนะนำในบางกรณี หรือ สามารถทำได้ภายใต้การกำกับดูแล โดยกำหนดนิยาม / ความหมายของหัตถการดังกล่าว

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การทำประชาพิจารณ์ให้กับแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดของท่าน ตั้งแต่วันที่ -15 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวโดยส่ง QR code และ URL : www.md-voice.com/procedure ผ่านฐานข้อมูลต่างๆ อาทิ ส่ง QR code และ URL ทาง E-mail, application LINE, แจ้ง URL ผ่าน SMS ทางเบอร์โทรศัพท์ติดตามตัวหรือช่องทางอื่นๆ ตลอดจนขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการนี้ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวกิตติยา ภมรคล ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร.02 4196457